



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๘เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๒๑,๒๓ มูลค่าข่าว ๕๔๙,๘๑๖.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



สดจากเยาวชน

24

เด็กไทยเกาะสนาม
ศึกนาตาล-ยอโควิท

เด็กไทยเกาะสนาม ศึกนาตาล-ยอโควิท

แฟนพันไปเมื่อไม่นานนี้สำหรับการแข่งขันเทนนิสระดับโลกในเมืองไทย "Back to Thailand Nadal vs Djokovic Presented by CP Ture" ซึ่งเกรือเจริญ โลกกันจ้ และทรู คอร์ปอเรชั่นส์ จึงด้ส่งองนักหวดแรกเทดชื่อดัง โนวัค ยอโควิท มือ 1 ของโลกคนปัจจุบันจากเซอร์เบีย และ ราฟาเอล นาดาล ราชาคอร์ดินจากสเปน มาวดลวดลายให้แฟนเทนนิสชาวไทยได้ชมกันที่สนามอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก เมื่อวันที่ 2 ต.ค. ที่ผ่านมา ผลการแข่งชัน ยอโควิทเอาชนะไป 2 เซ็ตรวม 6-4 และ 6-2

นอกจากแฟนฯ ชาวไทยจะได้ชมการ



สดจากเยาวชน

แข่งขันที่สนุก ตื่นเต้น เร้าใจแล้ว ฟีฟียังจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชน "ฟีฟี่ สานฝัน ปันโอกาส" มอบประสบการณ์ที่หายากแก่นักเทนนิสเยาวชนไทย จำนวน 80 คน จากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร, โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี, ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครปฐม และศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) รวมถึงนักกีฬาเทนนิสสมัครเล่นอีกด้วย



... 20 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน เข้าร่วมการวดแรกเทดระดับโลกของสองสุดยอดนักเทนนิสแห่งยุคชนิดติดขอบสนาม

และพิเศษสุด สำหรับน้องๆ นักเทนนิสเยาวชน 60 คน ที่นอกจากจะได้ชมเทคนิกจากการแข่งขันของนาดาลและยอโควิทอย่างใกล้ชิดแล้ว ยังได้เข้าคลินิกรู้เพื่อเรียนรู้ทักษะการเล่นเทนนิสกับโค้ชและนักกีฬาเทนนิสอาชีพของไทย ยามมี ยามมารีน ธนสุกาญจน์, ดนัย อุดมโชค และ นพวรรณ เติตชีวาภานต์ ขณะที่ยีก 20 คน ร่วมเป็นบอสบอลและบอลก๊วล์ให้กับนักหวดเซอร์เบียและสเปนในสนาม นวยกัยชนม์ วัชรินทร์ รองกรรมการ





ยืดเส้นสายก่อนลงสนาม



ลีลานาตาล



ยอโควิชโต้กลับ



ผู้จัดการ ด้านประสาน
กิจการสัมพันธ์ เครือ
เจริญโภคภัณฑ์ เปิด
เผยถึงจุดมุ่งหมายใน
การจัดกิจกรรมนี้ว่า
“ซีพี และ ทูร มีแนวคิด
อยากนำกิจกรรมดีๆ
จากทั่วโลกมาให้ชาวไทย
สัมผัส นอกจากนี้ยังต้องการ
เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้รับประสบ
การณ์ที่แทบจะหาที่ไหนไม่ได้เพื่อสร้างแรง
บันดาลใจให้กับพวกเขาและนำไปพัฒนา
ตัวเองต่อไปในอนาคต”

นายพีรภัทร หมั่นหาญ เยาวชนวัย 16 ปี
จากโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
กล่าวถึงการได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ว่า “เป็น
โครงการที่ดี เพราะได้มาฝึกซ้อมและเรียนรู้
วิธีการเล่นเทนนิสที่ถูกต้องในช่วงเช้า ก่อนจะ
ได้มาชมเกมระดับโลก ปกติชอบนาดาลอยู่
แล้ว ดีใจมากที่ได้มาร่วมกิจกรรมวันนี้ คิดว่า
เป็นประสบการณ์ที่คงหาไม่ได้อีกแล้ว”

ส่วน น้องบศ ด.ญ.วริศรา ลี วัย 13 ปี
จากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร เผย
ความรู้สึกว่า “ดีใจและตื่นเต้นมากที่ได้มา
ร่วมกิจกรรมนี้ ได้มารู้ทักษะการเล่นเทนนิส
ที่ถูกต้องและดูวิธีการเล่นของผู้เล่นระดับ
โลก จะนำสิ่งที่ได้รับในวันนี้ไปฝึกฝนต่อ
อนาคตอยากเป็นนักเทนนิสอาชีพให้ได้”

น้องกนิษฐ เต็งประเสริฐ อายุ 9 ขวบ
จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
บอกว่า “วันนี้สนุกมากและตื่นเต้นด้วย ชอบ
ทั้งนาดาลและยอโควิช ได้มาเรียนรู้เรื่องการ

วิ่ง การตี และการเล่นจากโค้ช ได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่ชอบเล่นเทนนิส
เหมือนกัน โตขึ้นอยากคว้าแชมป์ให้ได้ครับ”

น้องอ๊อฟ ด.ญ.อิสริย์ วิโรจน์กิจเจริญ อายุ 6 ขวบ จาก
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม กล่าวว่า “ดีใจและ
สนุกมากที่ได้มาวันนี้ โค้ชสอนเรื่องการวิ่งการตีและวิธีเล่นหลาย
อย่าง ความฝันของหนูคือการเป็นนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยค่ะ”

นายสุธี ทองรังวิ นักเทนนิสสมัครเล่น อายุ 37 ปี เผยว่า “ดีใจที่
ได้มาชมเกมนี้ เพราะไม่ใช่การแข่งขันที่จะหาได้ง่ายๆ จะนำสิ่งที่
ได้ในวันนี้ไปพัฒนาการเล่นของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น และจะนำไปสอน
ให้กับน้องๆ ต่อไป”



น้องเบต



น้องยิดิต

มาที่ นัก นพวรรณ เลิศชีวกานต์ นักเทนนิสหญิงทีมชาติไทย แชมป์หญิงเดี่ยวเอเชียเกมส์ 2015 ที่ประเทศเกาหลีใต้ และเคยคว้าตำแหน่งมือ 1 ยาวชน โลก ซึ่งได้มามอบประสบการณ์ให้น้องๆ กล่าวว่า “เป็นโครงการที่ดีมาก เพราะนอกจากน้องๆ จะได้มาเรียนรู้ทักษะการเล่นแล้ว ยังได้มาดูวิธีการเล่นของสองผู้เล่นระดับโลกว่าเป็นอย่างไร ทำไมเขาถึงเล่นได้สุดยอด และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ ส่วนตัวเคยดูเซเรน่า วิลเลียมส์ เล่นเหมือนกันหนึ่งครั้งตอนเด็กๆ เหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองก้าวขึ้นมาถึงจุดนี้ เชื่อว่าประสบการณ์ในครั้งนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ ได้เช่นกัน”

รอยยิ้ม ความสนุกสนาน เทคนิคและแรงบันดาลใจที่ยาวชนไทยได้รับในวันนี้ อาจส่งผลให้ทีมชาติไทยแจ้งเกิดดาวดวงใหม่ในกีฬาลูกสักหลาด เหมือนกับที่นพวรรณทำสำเร็จมาแล้วในอินชอนเกมส์ หรือนักเทนนิสท็อปเท็นของโลก อย่างที่ บอล ภราดร ศรีชาพันธุ์ เคยสร้างความยิ่งใหญ่และชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเรา

ปฐมพงศ์ ช้องนำโชค